

แบบรายงานผลแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหาาราคาข้าวตกต่ำ

หน่วย บริการ	แนวทางที่ได้ดำเนินการ	ปริมาณข้าวสาร (ถัง) /เดือน	มูลค่า/ต่อ เดือน (บาท)	มูลค่า/ต่อปี (บาท)	เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่
สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัด สระแก้ว	1. นพ.สสจ.สก. รับซื้อข้าวเปลือกนำไปสีเป็นข้าวสารบรรจุถุงขายจากชาวนาโดยตรงในพื้นที่ตำบลกุดเวียง อำเภอตาพระยา จำนวน 400 กิโลกรัม เพื่อทำบุญบริจาคมอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในจังหวัดสระแก้ว จำนวน 110 แห่ง โดย โดยมี สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เป็นผู้รับมอบข้าวสารเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ รพ.สต.	400 กิโลกรัม	-	10,000	9 พฤศจิกายน 2559
	2. ประชุมร่วมกับส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร หนองประชุมดอกแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว				10 พ.ย.2559
	3.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาสังคมเพื่อหาแนวทางและจัดทำทะเบียนรายชื่อหน่วยงาน กลุ่มอาชีพที่ประกอบการผลิต และจำหน่ายข้าวในจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ 1.กลุ่มอาชีพที่ประกอบการผลิตและจำหน่ายข้าวจังหวัดสระแก้ว จำนวน 15 กลุ่ม 2.สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จำกัด 3.บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสระแก้ว จำกัด คณะทำงาน 4.เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจแนวใหม่ของจังหวัดสระแก้ว	-	-	-	พฤศจิกายน 2559
	3.กำหนดให้สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับจัดให้มีจุดบริการจำหน่ายข้าวสารในสถานบริการ				

หน่วย บริการ	แนวทางที่ได้ดำเนินการ	ปริมาณข้าวสาร (กั) /เดือน	มูลค่า/ต่อ เดือน (บาท)	มูลค่า/ต่อปี (บาท)	เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่
โรงพยาบาล สมเด็จพระ ยุพราช สระแก้ว	ดำเนินการจัดซื้อข้าวสารจาก สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จำกัด(อยู่ในขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง)	2,500กิโลกรัม/ เดือน	62,500	750,000 บาท/ปี	พ.ย.2559
โรงพยาบาล ตาพระยา	ดำเนินการจัดซื้อข้าวสารจาก สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จำกัด(อยู่ในขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง)	300กิโลกรัม/ เดือน	7,500	90,000บาท/ ปี	พ.ย.2559
	โรงพยาบาลอีก 7 แห่ง อยู่ระหว่างสำรวจปริมาณการใช้ และกำหนดแนวทางการรับซื้อข้าว จากเกษตรกรโดยตรงหรือผ่านสหกรณ์การเกษตรฯ เพื่อใช้ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	รวม	2,800	70,000	850,000	

หมายเหตุ ก) ด้วย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง (นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ) ขอความร่วมมือให้หน่วยบริการให้การช่วยเหลือซื้อข้าวสารจากชาวนาโดยตรง เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ชาวนา และลดปริมาณข้าวสู่ตลาด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวตามแนวทาง เพื่อรายงานผลเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนำเสนอ รมว.กราบเรียน
นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป ดังนี้

- (1) การรับซื้อข้าวสารเพื่อนำมาประกอบอาหารในโรงครัวโรงพยาบาล
- (2) การเปิดพื้นที่ขายข้าวสารในโรงพยาบาล

ข) ส่งข้อมูล พร้อมภาพถ่าย กลับมายัง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6 ทุกวันจันทร์ ทาง region89@yahoo.com และ suwat.boat@gmail.com

